



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  
โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง  
ครูพี่เลี้ยง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อในครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อมีอายุครบ ๒ ปี นับแต่วันประกาศ  
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก  
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑.๑ ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๑.๒ ผู้ขึ้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือมีคุณสมบัติเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จะต้องนำ  
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๖๖  
มายื่นด้วย

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม  
๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนี ตรัง

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายใด  
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรฯ หรือหาก  
ได้รับการจัดจ้างแล้ว ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับ  
สมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี้นบำรุง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ลงวันที่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง  
สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ลำดับที่ได้รับการเลือกสรร	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	๐๐๔	นางสาววรรณวิสา ทีบเพชร	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
๐๐๒	๐๐๑	นางสาวนวลอนงค์ สีทองเที่ยว	
๐๐๓	๐๐๗	นางสาวมาริสา ผิวเหมาะ	
๐๐๔	๐๐๒	นางสาวศศิธร ท่าจิ้น	



*[Handwritten signature]*